

## BIZงานไหลเข้าพอร์ตธุรกิจใหม่ฉายแววโต



**กนัหุัน** - BIZ ฤกษ์ดีปีหมุงงานไหลเข้ามือเพียบ!! ล่าสุดคว้งงานขายเครื่องฉายรังสีมูลค่า 133.35 ล้านบาท ต่อยอด Backlog เพิ่มที่ 1,400 ล้านบาท กินยาวถึง 2563 จ่อประมูลงานเพิ่มครึ่งปีแรกมูลค่า 400-500 ล้านบาท

→→→ **อ่านหน้า 8** >>> สมพงษ์ ชื่นกิติญาณนท์

### ➔ BIZ (ต่อจากหน้า 1)

คาดสรุปก่อนไตรมาส 2/2562 ปีคงรายได้ทั้งปีโตมากกว่า 10-15% พร้อมผลักดันสัดส่วนรายได้ BIZGenes ปีนี้แตะ 5%

นายสมพงษ์ ชื่นกิติญาณนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิสซิเนสอะไลแฉนธ์ จำกัด (มหาชน) หรือ BIZ เปิดเผยว่า บริษัทได้รับงานใหม่เข้ามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี 2562 ที่ผ่านมา เช่น บริษัทได้ลงนามในสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องฉายรังสีรักษาพลังงานสูงกับมูลนิธิโรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี มูลค่าสัญญา 110 ล้านบาท และล่าสุดได้ลงนามในสัญญาซื้อขายเครื่องเร่งอนุภาค

Photon Linear Accelerator และอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ กับกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข มูลค่าสัญญา 133.35 ล้านบาท

ซึ่งทั้ง 2 โครงการได้เข้ามาสนับสนุนมูลค่างานในมือให้เพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า 1,400 ล้านบาท ทำให้สามารถทยอยรับรู้รายได้ไปจนถึงปี 2563 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการส่งมอบงานว่าจะมีความล่าช้าหรือไม่อย่างไร

สำหรับการประมูลงานใหม่ปี 2562 บริษัทคาดว่า จะเข้าประมูลงาน 400-500 ล้านบาท จากโรงพยาบาล 4-5 แห่ง คาดว่าจะทราบผลการประมูลก่อนไตรมาสที่ 2/2562 ซึ่งบริษัทมีความมั่นใจว่าจะได้รับงานเข้ามาเพิ่มขึ้นแต่ยังไม่สามารถระบุมูลค่าได้

#### ● มั่นใจธุรกิจใหม่โต

นอกจากนี้บริษัทได้แตกไลน์ธุรกิจใหม่จากเทรนด์ของการหันมาดูแลสุขภาพของผู้คนใน

ปัจจุบัน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ BIZGenes ซึ่งเป็นการตรวจพันธุกรรมเพื่อคัดกรองความเสี่ยงโรค มะเร็งที่ได้เปิดตัวบริการเมื่อช่วงปลายปี 2561 ซึ่งมีแนวโน้มการเติบโตที่โดย BIZGenes เป็นโซลูชันหนึ่งที่จะเข้าถึงการตรวจในระดับ DNA ด้วยนวัตกรรมนี้จะทำให้ทราบว่าบุคคลนั้นมีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งในอนาคตหรือไม่ โดยผู้สนใจสามารถเข้ารับการตรวจได้ที่โรงพยาบาลเอกชนชั้นนำทั่วไป ซึ่งบริษัทตั้งเป้าธุรกิจ BIZGenes ปีนี้ประมาณ 5% ของรายได้รวม

นายวรวิทย์ สีสกุลสิทธิ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินและบัญชี บริษัท บิสซิเนสอะไลแฉนธ์ จำกัด (มหาชน) หรือ BIZ กล่าวถึงการร่วมทุนกับกลุ่มแพทย์ เพื่อก่อสร้างโรงพยาบาลแคนเซอร์อีออนซ์ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี มูลค่า 500 ล้านบาท ซึ่งบริษัทถือหุ้นในสัดส่วน 65% ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ซึ่งเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ ทั้งนี้โรงพยาบาลดังกล่าวมีรูปแบบการรักษา แบ่งได้เป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่ การรักษาโดยการฉายรังสี (Radiotherapy) และการรักษาด้วยเคมีบำบัด (Chemotherapy) ซึ่งจะแล้วเสร็จและสามารถเปิดให้บริการได้ในช่วงปลายปี 2562 และจะสามารถรับรู้รายได้เข้ามาในช่วงปี 2563

อย่างไรก็ดีบริษัทตั้งเป้ารายได้ปี 2562 เติบโตไม่ต่ำกว่า 10-15% จากปีก่อน ซึ่งจะมาจากการรับรู้รายได้ของงานในมือ (Backlog) ที่มีอยู่ และผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ BIZGenes ซึ่งเป็นการตรวจพันธุกรรมเพื่อคัดกรองความเสี่ยงโรคมะเร็ง นอกจากนี้บริษัทยังมองหาโอกาสในการเติบโตในธุรกิจใหม่อย่างต่อเนื่องเพื่อหนุนการเติบโตของรายได้และกำไรในอนาคต 🍀